

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งธุรกิจประมงที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีการประกอบอาชีพทำการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพหลัก ปัจจุบัน คริวเรือที่ทำการประมงมีจำนวน 5,882 คริวเรือ โดยการประมงทะเล สัตว์น้ำทะเลที่จับได้ ส่วนใหญ่เป็นปลาทุ ปลาหมึก กุ้ง ปู และปลาเบญจพรรณ ปริมาณสัตว์น้ำทะเลเฉพาะที่จับได้และจำหน่ายที่ทำเทียบเรือประมงและสะพานปลาสมุทรสาครในปี 2544 มีจำนวน 203,857 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,152 ล้านบาท ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งจำนวน 1,403 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงจำนวน 38,350 ไร่ สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยแครง และหอยแมลงภู่ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ จำนวน 2,267 ตัน คิดเป็นมูลค่า 450 ล้านบาท สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดจำนวน 3,766 ราย พื้นที่การเพาะเลี้ยงมีจำนวน 58,323 ไร่ สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง ที่สำคัญ ได้แก่ ปลาสลิด ปลานิล ปลาดุก และปลาดุก และปลาดุก ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ จำนวน 6,651 ตัน คิดเป็นมูลค่า 232 ล้านบาท (การประมง, 2547: ออนไลน์)

จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีการทำประมงเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารกระป๋อง เป็นต้น จังหวัดสมุทรสาครจึงมีรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2543 มีรายได้จากอุตสาหกรรมทั้งหมด มูลค่า 65,187 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.36 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (สภาพทางเศรษฐกิจ, 2547: ออนไลน์) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลทั้งหมด 101 แห่ง มีแรงงานไทยในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด 64,977 คน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2547: ซีดี-รอม)

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลส่วนใหญ่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานไทย (แรงงาน, 2547: ออนไลน์) แรงงานมีการเปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ต้องเสียต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานมากเกินความจำเป็น ขาดทักษะในการทำงาน และต้องมีการใช้แรงงานต่างด้าวมาทดแทน ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในระยะยาวได้

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทำงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษา ปัจจัยจูงใจในการทำงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการทำงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ทำให้ทราบปัญหาในการทำงานของแรงงานไทยดังกล่าว
3. เป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

นิยามคำศัพท์

ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทำงานและปัจจัยที่รักษาสุขลักษณะจิตหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทำงาน

แรงงานไทย หมายถึง แรงงานสัญชาติไทย ที่ทำงานในส่วนของโรงงานและทำงานในระดับปฏิบัติการที่ไม่มีผู้ได้บังคับบัญชาหรือมีผู้ได้บังคับบัญชาเพียงขั้นเดียว

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง หมายถึง โรงงานที่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำชายฝั่ง มาผ่านกระบวนการแปรรูปแช่เยือกแข็ง